



อาเศียรจาทลุดดี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

สรพสัทธิ์กราบบังคมบรมนาถ	เบื้องพระบาทพระพันปีศรีสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษาฟ่องอำไพ	มั่งขวัญไทยพระบรมราชชนนี
เทิดพระนาม 'สิริกิติ์' พระมั่งขวัญ	นิจนรินทร์พระการณย์พิสิริศรี
ราชฎริเปี่ยมสุขด้วยพระบารมี	พระพันปีแม่หลวงของปวงไทย
ขอพระแม่ทรงมีพระพลาณามัย	ขอโรคภัยมลายสิ้นเปี่ยมสดได้
พระชนม์มีนักรตีฟ่องอำไพ	น้อมถวายพรชัย ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์ลาโภทพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรพสัทธิ์ประสงค์
 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 (อัญชลี วิเศษชนหศิลป์ ผู้ประพันธ์)



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

จุลสาร

สรพสัทธิ์สัมพันธ์
Sunpasitsumpun bulletin





ข่าวสารจากผู้บริหาร



นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



พิธีรับเครื่องมือแพทย์พระราชมารดา จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (Powered Air Purifying Respirator : PAPR) รุ่น Easy Clean พระราชมารดาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) พระราชมารดาและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดPAPRให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่มีความจำเป็น ต้องใช้ชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐานสำหรับปฏิบัติงาน

การได้รับพระราชทาน ชุด PAPR ครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ





โรงพยาบาลคุณธรรม

“ชื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ”

“แม่” ความหมายที่มากกว่ารัก



อัญชลี วิเศษสุนทศิลป์

“ ... เมื่อล้มลุกใครหนอวิ่งเข้ามาช่วย และปลอบด้วยนิทานกล่อมขวัญให้ หรือจูบที่เจ็บชะมัดปิดเป่าไป ผู้นั้นไซ้ไรที่แท้แม่ฉันเอง...”

พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) ผู้ประพันธ์ แปลจากบทกวีภาษาอังกฤษ
"My Mother" (Ann Taylor)



“แม่” ความหมายมากกว่ารัก เพราะคำว่า **“แม่”** คือเสียงเรียกจากความผูกพันที่มีความหมายทางใจต่อลูกทุกคน เป็นเสียงแรกตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มาจากสำนึกในจิตใจที่บ่งบอกถึงความผูกพันทางสายเลือด มีความหมายลึกลับที่ลูกทุกคนรับรู้ได้ว่า **“แม่”** เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อตัวลูกและคนในครอบครัว เป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดของลูกในฐานะผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตและเต็มใจที่จะดูแลสิ่งต่างๆ ให้กับลูกด้วยความรักและความห่วงใยแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความรักของแม่เป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่ปราศจากเงื่อนไข เหนืออื่นใด **“แม่”** จะเต็มเปี่ยมด้วยพลังความรักอมตะจากธรรมชาติที่มอบความเป็นแม่มาให้และไม่มีวันหมดไปตราบนานกาล

บทเพลง “ใครหนอ” (สุรพล โทณะวณิก) ได้สื่อถึง **“แม่” ความหมายมากกว่ารัก** ที่มีต่อลูกอย่างซาบซึ้ง **“...จะเอาโลกมาทำปากกา แล้วเอานภามาแทนกระดาษ เอาน้ำหมึกมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ...”** บทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นเพื่อที่จะบอกลูกๆ ทุกคนว่าความรักของแม่นั้นมีมากมายมหาศาล จนไม่อาจเขียนบรรยายความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มอบให้กับลูกได้ครบถ้วน ผู้เขียนขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้ลูกๆ ทุกคนในการรับรู้ว่ามีใครที่ลูกนึกถึงผู้หญิงที่ตัวเองรัก ผู้ซึ่งคอยประคับประคองเลี้ยงดูให้เราเติบโตมาเป็นเราได้ทุกวันนี้ ผู้หญิงคนนั้นก็คือ **“แม่”** ของเรานั่นเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนเป็นลูกทุกคนจะเข้าใจและตระหนักในความรักของแม่ หันมาใส่ใจทำเรื่องดีๆ ให้ท่านชื่นใจในยามที่ยังเห็นหน้ากันและไม่ใช่เพียงแค่วันแม่ในปีนี้และปีต่อๆ ไป แต่ขอให้ทุกๆ วันเป็นวันที่เรารู้สึกได้ถึง **“แม่” ความหมายมากกว่ารัก** ตลอดไป

“... เราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ ก็เพราะมีความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่ง อยู่เบื้องหลัง นั่นคือความรักของแม่ ถ้าปราศจากความรักของแม่ เพียงแค่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อันเป็นโชคประเสริฐยิ่ง ก็เป็นไปได้แล้ว...”
(โลกนี้และชีวิตนี้จึงงดงามได้เพราะความรักของแม่ ; พระไพศาล วิสาโล 12 สิงหาคม 2557)

“แม่”

ความหมายมากกว่ารัก



ภาพประกอบจาก www.pngtree.com, www.ch3thailand.com



วิกฤตแห่งการเรียนรู้ สู่พลังอันยิ่งใหญ่



ณัฐนิช เกศรินหอมหวล

เมื่อมีผู้ป่วยผลยืนยันเป็นบวกกลางหอผู้ป่วยสามัญ เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยต้องถูกกักตัวทั้งหมดยกเว้นหัวหน้าหอ คำถามคือจะจัดการกับผู้ป่วยอื่นๆ อย่างไร จะจัดการกับอัตรากำลังอย่างไร คือคำถามที่ผุดขึ้นมาในความคิดของหน่วยงานเรา ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ทัน แต่นโยบายที่ถ่ายทอดลงไป ได้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติตามขั้นตอนทันที ความร่วมมือของทุกฝ่ายเกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข มีการจัดสรรอัตรากำลัง มีการจัดวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น มีการติดต่อประสานงานกันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมเร็วที่สุด อุปกรณ์จำเป็นต่างๆ จะใช้ในการดูแลผู้ป่วย เช่น ชุด PPE พยาบาลงานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อของหน่วยงานและโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานระบาดวิทยา ได้จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร ผู้ป่วย และญาติ เพื่อจัดกลุ่มระดับความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจประเมิน PCR for Covid-19 แก่บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ หอผู้ป่วยประกาศงดการรับใหม่-จำหน่าย-ย้าย-รับย้ายใดๆทั้งสิ้น ประตูปatient ถูกปิดและห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ป่วยที่เหลือนอยู่ที่หอผู้ป่วยและญาติที่อยู่ ณ เวลานั้นงดการเข้า-ออกโดยเด็ดขาด ถือเป็นกักตัวเพื่อรับการประเมินความเสี่ยง และเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทั้งผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในเวลาช่วงข้ามคืนสถานที่ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 4 ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานรูปแบบใหม่ มีการจัดโซนผู้ป่วยและโซนสะอาด เตรียมอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมใช้ มีการประสานงานกับหัวหน้าหอ ในสายงานอื่นๆ เพื่อหาทีมเฉพาะกิจครั้งนี้ ทีมใหม่ไม่คุ้นเคยงานด้านอายุรกรรมเลย ไม่คุ้นสถานที่ เป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย ในวันแรกของการทำงานด้วยคำว่า “เริ่มต้น” ปัญหาจึงตามมา ดังคาด “งานยุ่งมาก” “อากาศร้อน” “ใส่ชุดPPE ปฏิบัติงาน 8 ชม. ไม่ไหว” “ไม่มีเวลาแม้จะกินข้าว” “ไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยเพราะไม่ยอมถอดชุด” “หนอยากร้องไห้” “ไม่เอาแล้ว หนอยู่ครึ่งเดือนไม่ได้แน่ๆ ขอ 7 วันได้ไหม” “หาของไม่เจอ ไม่มีเจ้าของ ward” “อาหารเริ่มมีกลิ่นเพราะอากาศร้อน” คือสิ่งที่น้องๆ ทีมเฉพาะกิจบอก ทุกอย่างต้องมีการแก้ไข เราจัดระบบใหม่ ปรับเรื่องอัตรากำลังโดยจัดให้อายุรกรรม

เป็นหัวหน้าเวรทุกเวร เพื่อดูแลให้คำปรึกษาในการให้บริการ ปรับเรื่องอาหารให้มีเครื่องต้มเย็นๆ ไว้บริการทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย ทีมเริ่มคุ้นงานคุ้นเคย ดูแลช่วยเหลือกัน เกิดความรักความสามัคคี ทุกคนแนะนำและต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท่ามกลางอากาศที่ร้อน เหงื่อโทรมกาย ภายใต้ชุดพลาสติก ทำให้ทวีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า แต่ทุกคนยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดนั่นคือพลังอันยิ่งใหญ่ ที่แม้จะเผชิญกับความยากลำบากเพียงใด ทุกคนก็จะจับมือกันและฟันฝ่ามันไปได้ในที่สุด

น.พ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวศศิธร ชำนาญผล หัวหน้าพยาบาล เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยดูแล อำนวยความสะดวกทุกอย่าง เป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน ทีมพยาบาลจากงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลเป็นที่ปรึกษาวางแผนงานให้ทีมได้อุ่นใจ มั่นใจในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของคุณภาพ ที่มีทั้งกักตัวเองที่บ้าน ที่หอพัก และกักตัวในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ ก็ได้รับการดูแลเยียวยาทั้งด้านความเป็นอยู่และด้านจิตใจจากท่านผู้บริหารและพี่ๆ น้องๆ ชาวสรรพสิทธิอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากหลายภาคส่วน ที่ร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ป่วยได้รับการ มีการจัดสรรอาหารจากฝ่ายโภชนาการให้แก่ญาติผู้ดูแล น้ำดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้จากพัสดุ และธารน้ำใจจากบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร สิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในการเกิดสถานการณ์วิกฤตที่ไม่คาดฝันในครั้งนี้อันดับแรกนั่นคือการมีสติสติจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญก่อนหลัง ด้วยคุณความดีของพวกเราทุกคน และด้วยบุญบารมีของสมเด็จพระหลวงสรรพสิทธิที่ทรงดูแลปกป้องรักษาลูกหลานชาวสรรพสิทธิ ทำให้วิกฤตใดๆ ก็ไม่สามารถมาทำร้ายเราได้ วันนี้สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ คุณความดี ความมั่งคั่งในน้ำใจ และมิตรไมตรีของพี่น้องชาวสรรพสิทธิ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคุณภาพหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 4 และบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แห่งนี้ อย่างมีรู้สึก





ประสบการณ์ที่ประทับใจ

1-14 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม

ชัยอนันต์ โสตาภักดิ์



ตัวแทนแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีโอกาสเดินทางไปสมทบกับอาสาสมัครจากทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ Covid 19 ในวงกว้าง ส่งผลให้เตียงคนไข้มีจำนวนไม่พอที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ทั้งหมด จึงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว (ชื่อบุษราคัม ได้มาจาก สีเหลือง ตามการแบ่งผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการเบา เขียว เหลือง ปานกลาง แดง หนัก) โดยเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่สุดของไทยในปัจจุบัน รองรับผู้ป่วยได้

กว่าสามพันเตียง (ข้อมูล ก.ค. 64) โดยสามารถ รับผู้ป่วยอาการปานกลางเป็นหลัก หากผู้ป่วยอาการหนัก จะพยายามส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาต่อ

จากการที่ได้เข้าร่วมทำงานทางทีมงานรู้สึกประทับใจในการเสียสละ ทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย โดยการทำงานมีการแบ่งทีมงานหลักไปเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ ทีมติดต่อ/ส่งต่อการรักษา (refer) ทีมดูแลคนไข้ขณะเข้ามาที่โรงพยาบาลบุษราคัม (Loading) ทีมวินิจฉัยและให้การรักษา (care) และทีมสุดท้ายคือทีมที่เสี่ยงมากที่สุด คือทีมให้การรักษาและทำหัตถการต่างๆ (treatment) นอกจากนี้ยังมีทีมเสริมที่ช่วยให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น คือทีมสุขภาพจิต ทีมโภชนาการ ทีมเภสัชกร ทีมแพทย์แผนไทย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน มีกล้องโทรทัศน์ CCTV และระบบ monitor ตลอด 24 ชั่วโมง



ช่วงระยะเวลา 14-15 วันที่ทางทีมได้ไปสัมผัสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นนับเป็นเกียรติและเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่ได้ร่วมทำงานตามหน้าที่และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยตามแต่ความถนัดในวิชาชีพของตน ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องสาธารณสุขจากทั่วประเทศ ได้รับมิตรภาพ ได้รับน้ำใจและความห่วงใย รวมถึงได้เห็นการเสียสละของคนหน้างานจริงๆ ที่ทุ่มเทให้แก่งานโดยไม่ได้นิ่งนอนใจถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ





ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยในห้องความดันลบ



รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2564

อรวรรณ สายสุวรรณ

จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยไปทั่วโลก รวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ซึ่งมีภารกิจโดยตรงที่ต้องรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนักต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ทั้งที่รับเองและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่าย อีกทั้งยังต้องดูแลผู้ป่วยโรคอื่นที่มีอาการรุนแรงอีกจำนวนมาก พยาบาลเป็นบุคลากรสำคัญในทีมสุขภาพที่ต้องประสานงานอำนวยความสะดวกเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทีมสุขภาพ และดูแลสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้นกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดย ดร.สุเพียร โภคทิพย์ และนางสาวศศิธร ขำนาญผล (หัวหน้าพยาบาล) จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อการดูแลผู้ป่วยในห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รูปแบบการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่

1. การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (O₂ high flow)



2. การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ การต่ออุปกรณ์ ตัวกรอง



3. การช่วยหัตถการที่สำคัญ เช่นการสวนสายคา หลอดเลือดดำส่วนกลาง - เส้นเลือดแดง



4. การใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วย Covid -19



5. การใช้เครื่องฟื้นคืนชีพอัตโนมัติ(Auto CPR)



6. การใช้เครื่องช่วยป้องกันส่วนบุคคล (personal protective Equipment,PPE) และชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจขั้นสูง (Power Air Purifying Respirator,PAPR)



7. การจัดท่านอนคว่ำ (Prone position)



โดยในช่วงการบรรยายได้มีการถ่ายทอดผ่าน Cisco Webex ไปยังกลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้เผยแพร่ความรู้ให้กับพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการจัดประชุม ใช้แนวทางการจัดประชุมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Social distancing มีการคัดกรองผู้ร่วมประชุม การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

- 1 บุคลากรทางการพยาบาลที่เข้าอบรมสามารถใช้ห้องความดันลบและดูแลรักษาได้ถูกต้อง
- 2 บุคลากรทางการพยาบาลที่เข้าอบรมสามารถดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในห้องความดันลบได้ถูกต้อง และปลอดภัย

- 1 จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 167 คน
- 2 บุคลากรทางการพยาบาลหลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยจาก 11.81 เป็น 15.11
- 3 บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจของการอบรมในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.52 ถึง 4.62 ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้างเพราะ ค่อนข้างมาจากหลากหลายวอร์ดบางคนจบเฉพาะทางบางคนมีประสบการณ์ตรงในการดูแล ผู้ป่วยในห้อง negative pressure ในช่วงบ่ายมีหลายฐานมาก ทำให้วิทยากรรีบสอนสาธิต จำกัดเวลา เพื่อหมุนเวียนกลุ่ม



จิตอาสา 904 นำโดย นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี มอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รับมอบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ที่มอบเครื่องดื่ม POCARI SWEAT จำนวน 1,920 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี เกษีชรตฤภพ ศรีศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการและคณะ รับมอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2564



คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัดที่สนับสนุนโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A6 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด และขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 100 แพ็ค โดยมี เกษีชรตฤภพ ศรีศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ รับมอบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ ศิริราชมูลนิธิ ทุนต่อลมหายใจ บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ สำหรับติดตั้งในรถพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นายแพทย์ สุชาติ บุรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก รับมอบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564



ขอขอบคุณท่าน สท.ศักดิ์ดา-คุณภัทร์จิรา ใจชอบ ที่ได้ส่งมอบ แอร์ 24000 btu ให้กับห้องตรวจพิเศษศูนย์โรคหัวใจ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด



ครอบครัวคุณสมฤดี สีนสีบผล ข้าราชการบำนาญครู จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี นายบุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รับมอบ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ โรงแรมกิจตรงวิวิธ ที่บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 24 มิถุนายน 2564



คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ คุณวันเพ็ญ ศรีวิวัฒน์ชัย ที่บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี คุณจุฑารัตน์ สุพรรณจิตwana ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล รับมอบ ณ วัดมณีวนาราม วันที่ 29 มิถุนายน 2564





รายชื่อผู้บริจาคบุญชื่อบุคลากรออมสิน สาขาอุบลราชธานี

เลขที่ 0202 5425 6231 บริจาคแบบไม่ระบุวัตถุประสงค์

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ธนาคารออมสิน อุบลราชธานี	465,454.17	24	นางสาวจุฑาทิพย์ งามนิล	5,000.00
2	บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลายจำกัด	200,000.00	25	คุณเอกกมล จิระสุข	3,000.00
3	นายชาญชัย อุดมลาภธรรม	180,000.00	26	นางสาวชนากานต์ พิลารักษ์	3,000.00
4	นางจิรรัตน์ บุญรินทร์	61,617.00	27	นางสาวสุภรา สุขวรรณ	3,000.00
5	คุณเพียงฤดี ทรัพย์านนท์	50,000.00	28	คุณวิรัชณี ปัฐวีและครอบครัว	3,000.00
6	บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด	50,000.00	29	นางณัททัย เอื้ออารีย์	3,000.00
7	นายอาทร ศิริบรรณากุล	50,000.00	30	นางมณีวรรณ เกษมสุข	3,000.00
8	คุณวันเพ็ญ ศรีวัฒนชัย	50,000.00	31	นางพิมพ์ใจ ทิสยากร	2,000.00
9	บริษัท อีฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)	24,200.00	32	นายพีรยุทธ์ ทุมเสถสาร	2,000.00
10	นายวีระ สุกันธรัตน์	20,000.00	33	นางสาวพิสมัย โพธิ์ขาว	2,000.00
11	ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี	16,999.00	34	บริษัทไอคิวเวีย(ประเทศไทย) จำกัด	2,000.00
12	นางกฤษณา เลาทกุล	15,000.00	35	นางสาวจิรนนท์ ศรีนวล	1,000.00
13	นางยี่สุน อังสนั่น	10,000.00	36	คุณรุ่งฤดี ศิริแสง	1,000.00
14	นางสาวอุษา บุญรังษี	10,000.00	37	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	1,000.00
15	พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรารงค์	10,000.00	38	นายสุริยชาติ กนิษฐสังกาศ	1,000.00
16	นายคุณวุฒิ สว่างวงศ์	10,000.00	39	นางสาวจันทิมา สันวัง	1,000.00
17	คุณสุมาลัย - คุณสุมาลา ไสยสมบัติ	10,000.00	40	นางสาวนิตยา บัวงาม	529.00
18	นายชัยรัตน์ วิชกิจ	10,000.00	41	นางสาวนิตยา บัวงาม	519.00
19	นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุข	5,000.00	42	นางทองสี จุดาสิงห์	500.00
20	นางนันทนา ผิวสุวรรณ	5,000.00	43	นางหนูยิ้ม แซ่แต้	300.00
21	คุณนารีนารถ ตั้งคโนบล	5,000.00	44	นางสาวโสภภาพรรณ แสนแก้ว	200.00
22	นายจันทรวงศ์ แก้วเนตร	5,000.00	45	นายจิรภัทร์ สุรการกุล	100.00
23	คุณศุภชัย กล้าศรี	5,000.00	46	นางสาวทองเพ็ญ อุดมศรี	20.00

ยอดรวม 1,306,438.17 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)



รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี

เลขที่ 0202 5425 6231 บริจาคแบบระบุวัตถุประสงค์

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์
1	บริษัท เอไอ(ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	240,000.00	เครื่องมือแพทย์ High flow
2	นางชกมล วรรณทรัพย์	100,000.00	ซื้อเครื่องปรับอากาศให้หอผู้ป่วยCCU
3	สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย	80,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
4	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน) ตั้งมิตรประชา	66,000.00	ซื้อชุดผู้ป่วย 2000 ชุด
5	สำนักงานชลประทานที่ 7	64,470.00	ซื้อเครื่องมือแพทย์
6	โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท	30,000.00	ซื้อเครื่องมือแพทย์
7	ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย	20,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
8	บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด	15,000.00	ซื้อเครื่องมือแพทย์
9	นางอัญชุลี จตุพรฤกษ์	12,000.00	ซื้อเครื่องปรับอากาศให้หอผู้ป่วยCCU
10	นายวิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาล	10,000.00	ซื้อเครื่องมือแพทย์
11	คุณพัชรภรณ์ เวชวิทยาขลัง	10,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
12	บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด	6,066.00	ซื้อเครื่องมือแพทย์
13	นายบัญชา ยุธาชิต	5,000.00	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
14	นางอรัญญา อุตรวงษ์	5,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
15	นายมานพ มัดตา	5,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
16	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี	3,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
17	นางสาวสมัย สายประดิษฐ์	2,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
18	นางสุพัตรา เดชาพันธ์	2,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
19	นางสาวสุธาสินี เมทินีธนดล	1,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
20	นางสาวชนากานต์ นนทะสาร	1,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
21	นายสาย ศรีมณี	1,000.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
22	นางสาวรจนา พิมพ์กัณฑ์	100.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
23	ด.ญ.ณัฐธิดา คงดี	100.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19
24	นายวุฒิพงษ์ คงดี	100.00	เครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ยอดรวม 678,836.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบกบาทถ้วน)

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี

เลขที่ 0500 9237 2395 บริจาคช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบลมหายใจเรื้อรัง

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	
1	ธนาคารออมสินอุบลราชธานี	โอนลว.1พค.-27 พค.64	3,261.00

ยอดรวม 3,261.00 บาท (สามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)



คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ คุณกัญญา มั่นคง ทกก.ถาวรยางยนต์ ไทโรโปรเฟซัลแนล ที่มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตโนมัติ...

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 ที่มอบเงินสด จำนวน 111,370 บาท...



คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอขอบคุณ สวนสละต.ชิตตะวัน โดยผศ.ดร.ชิตตะวัน ชนะกุล มอบหมายให้ นายพิชิต ชนะกุล บิดา มอบเงินจำนวน 100,000 บาท...

รายนามผู้บริจาค



เดือนมิถุนายน 2564

ขอเชิญ



ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจบุคลากร

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รับบริจาค อวัยวะ, ดวงตา, ไต

จ.-ศ. ชั้น 9 อาคาร Excellent Center (อาคาร 9)

ส.-อา. ห้องผู้ป่วยหนัก ICU NEURO1 โทร. 1311

ชั้น 4 อาคารวิชิต โทร. 045-319200 ต่อ 1703, 1311 มือถือ. 091-0411732



ที่ปรึกษา

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ นพ.ปราโมทย์ ศรีสำอางค์...

นางสาวศศิธร ชำนาญผล ภก.ตฤณพร ศรศิลป์ พญ.อมรรรัตน์ เทพากรณ์

บรรณาธิการ นพ.ถนอมชัย โคตรวงษา

รองบรรณาธิการ สุตติ ปัจฉาภาพ

กองบรรณาธิการ

อัญชลี วิเศษสุนทรศิลป์ จตุพร สลักคำ ราตรี บุญชู

สุชาดา เนตรภักดิ์ พรรณี หรุ่นโพธิ์ กรรณิการ์ จันทรูกษา

กมลชัย ม่วงคู วรณัท สบายใจ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ไชยยันต์ งามแสง จารุวรรณ ปรีเปรม

แนะนำบริการ รับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์สันติวิธี โทร.045-319200 ต่อ 3129

ผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288

บริจาคสิ่งของทุกประเภท สอบถามได้ที่...

คุณจิราพร หาโสม กลุ่มงานพัสดุ ID Line : 0843497886

บริจาคเงิน สอบถามได้ที่...

คุณบุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง งานประชาสัมพันธ์ ID Line :boonbs

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์

Facebook Page : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Line id : @eto7615z



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 122 ถ.สรรพสิทธิ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ที่ อบ 0032.106/ว

ชำระค่าฝากส่งรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521 ปท.อุบลราชธานี